



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๑) การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด โดยศูนย์คัดกรอง ทั้งผู้ใช้ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด</p> <p>๓.๒) การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านการบำบัดโดยชุมชน (CBTx) สถานพยาบาล หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V)</p> <p>๓.๓) การฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีกรอบแนวทางที่ชัดเจนแล้วจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติและงบประมาณดำเนินการในส่วน of กระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ การประสานการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา เพื่อไม่ให้มีผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด และการสร้างชุมชนสีขาว รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ชายแดนประสานทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p> <p><b><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลยาเสพติด (Re X-Ray) ภายในจังหวัด โดยจังหวัดได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดให้มีโต๊ะข่าวยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และระดับอำเภอโดยศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้พิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สนผ.สป. (ศอ.ปส.มท.)/ ปค./พช/สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป. (ศอ.ปส.มท.)/ ปค./พช/สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป. (ศอ.ปส.มท.)/ ปค./พช/สส./ ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๒. การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย</b></p>	<p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี-มูล เป็นต้น โดยเฉพาะน้ำที่ท่วมขังที่พักอาศัยของประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในกรณีที่จะดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ในสำหรับทำการเกษตรต่อไป</p>	<p>ปภ./ปค./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยกลไกคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินการกรณีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น ในการซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้สามารถอยู่อาศัยได้</p> <p><b><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</u></b></p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๑) ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ ๓ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลงแล้ว เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งขอให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเร็ว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยและด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ส่วนหน้า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ โดย กอปภ.ก.ส่วนหน้าจะเป็นศูนย์สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์น้ำ ประเมินความเสี่ยง</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชนร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ตลอดจน สนับสนุนทรัพยากรด้านสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>๔) กระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>๓. การเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ไม่ให้เกิน ค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยควบคุม กวดขันไม่ให้มีการเผาในที่โล่งหรือการเผาป่าโดยใช้กลไกในพื้นที่ ดำเนินการ รวมทั้งขอให้กำหนดมาตรการอื่นที่สามารถดำเนินการ แทนการเผาในที่โล่งได้ อาทิ การไถกลบแล้วใช้สารเคมีเร่งการย่อย สลาย หรือการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปทำประโยชน์ เช่น นำไปผลิตเป็นถ่านใช้สำหรับประกอบอาหาร เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ตามแนวทางของกองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อป้องกันและลดการเกิด มลพิษที่ต้นทาง เช่น การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง ภาควัสดุอุตสาหกรรม การก่อสร้าง เป็นต้น โดยหากพบว่าในพื้นที่มี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) สูงเกินมาตรฐาน ขอให้ดำเนินมาตรการ อย่างเด็ดขาด</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การสนับสนุน การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ</p>	<p>๑) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ประสานขอให้ กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นองค์กรภาควิชาการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชน ในพื้นที่ ในกรณีนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานความร่วมมือ และบูรณาการการดำเนินงานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายและอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายละเอียด ต่อไป</p>	<p>พช./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การป้องกัน การทุจริตในการออก ใบอนุญาตอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ ของนายทะเบียนในการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่อง กระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.๓) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.๑๒) โดยขอให้กำชับนายอำเภอให้ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส และรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในการออกใบอนุญาตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้มีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวจะถูก ดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด	ปค./ทุกจังหวัด
	๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ตามแบบรายงานที่กำหนด ให้กรมการปกครอง ทราบเป็นประจำทุกเดือน	ปค./ทุกจังหวัด
๖. การพัฒนาระบบ รองรับการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)	๑) ขอให้กรมการปกครองขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดหาระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบ เปรียบเทียบใบหน้า (Face Verification System) ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โดยขอให้กำหนดคุณลักษณะของงาน (TOR) อย่างเข้มงวด	ปค.
	<b>ข้อราชการของรองอธิบดีกรมการปกครอง (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</b> ๑) กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบ ภาพใบหน้า (Face Verification System) งบประมาณ ๓๒๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการจากอธิบดี กรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปค.

**ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)**

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. แนวทาง การปฏิบัติราชการ	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรักษาราชการการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี โดยมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย ๑.๑) พฤติกรรม ความประพฤติ โดยต้องปฏิบัติตนให้เป็นรวงข้าวที่สูง โน้มหาประชาชนทุกกลุ่ม ทำให้ประชาชนเกิดความชื่นใจด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ มีความรักความเมตตาให้กับประชาชน ๑.๒) การปฏิบัติงาน ต้องครองตนให้ดี โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑.๓) การมีระบบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยต้องปฏิบัติงานให้ดี ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้มีความกล้าแกร่ง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดี และสร้างความสุขให้กับประชาชน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนมหาดไทยและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ คุณสมบัติของการเป็นเจ้าเมืองที่ดี คือ ต้องให้ความสำคัญกับประชาชน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเปรียบเสมือน นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นธุระสำคัญและเอาใจใส่บูรณาการ ขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น การรณรงค์ให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา วัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๒. การขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน</b></p>	<p>๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่องงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย Change Agent for Strategic Transformation (CAST) : MOI โดยได้คัดเลือกอำเภอดีเด่น ๑๘ อำเภอ เป็นต้นแบบของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการให้ครอบคลุมทั้ง ๘๗๘ อำเภอ โดยให้นำแนวทางของอำเภอดีเด่น ๑๘ กลุ่มจังหวัดไปขับเคลื่อน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ นายอำเภอต้องไม่ปฏิบัติงานเพียงลำพัง แต่ต้องร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดทีมอำเภอ ทีมตำบล และทีมหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานในพื้นที่อันเป็นการลดจุดอ่อนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายอำเภอ ตลอดจนทำให้เกิดความร่วมมือและการเป็นจิตอาสาของประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมลงนามกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ๗๖ จังหวัด ๗๖ คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand)</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๓. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b></p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้บูรณาการความร่วมมือกับทีมงาน เช่น ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัคร เพื่อลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายทั้งจากระบบ TPMAP และ Thai QM</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้อมนำหลักการปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ว่า “ต้องรองเท้าสีก่อนกางเกงขาด” โดยต้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา รวมทั้งต้องระลึกอยู่เสมอว่า “งานเสร็จ ไม่ได้แปลว่างานสำเร็จ” ซึ่งปัญหาความเดือนร้อน</p>	<p>พช./ปค./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ปค./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องรายได้ แต่เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องปัญหาการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น การไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน การไม่มีไฟฟ้าใช้ การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ หากพบว่ามีปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ได้ ขอให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผลการดำเนินการในระบบ	
<b>๔. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำ</b>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำ จังหวัดละ ๑ แห่ง โดยหลายจังหวัดได้ดำเนินการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากคลองน้ำเสียให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ จนทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชา รวมทั้งเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดที่ยังดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จเร่งดำเนินการโดยเร็ว และขอให้จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว พิจารณาแหล่งน้ำแห่งใหม่เพื่อดำเนินการฟื้นฟูต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<b>๕. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน</b>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถขยายดำเนินการให้แล้วเสร็จได้จนถึงภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>
<b>๖. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรึงรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน (Community Seed Bank)</p>	<p>พช./สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<b>๗. การสวมใส่ผ้าไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย</b>	<p>๑) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทย และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานด้านหัตถศิลป์หัตถกรรม ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และลายผ้าพระราชทาน จนทำให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้มีการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย รวมทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดนิทรรศการผ้าไทย การจัดแสดง Road Show ผ้าไทยของจังหวัดตนเองและจากจังหวัดอื่น เป็นต้น</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๘. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖</b></p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑) เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน ได้แก่ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ลายท้องทะเลไทย และลายป่าแดนใต้ ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยไม่กำหนดสีผ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๑.๒) เผยแพร่และขับเคลื่อนแนวคิดหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สมาชิกในหมู่บ้านมีความรักและความสามัคคี ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค และแจกจ่ายในหมู่บ้านมาแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร โดยมีตัวอย่างหมู่บ้านยั่งยืน อาทิ (๑) บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านแนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ได้แก่ การพัฒนาสารตั้งต้นในการทอผ้าที่มาจากธรรมชาติ โดยปลูกพืชที่จะใช้เป็นสารตั้งต้น และแลกเปลี่ยนกันระหว่างครัวเรือนในพื้นที่ เช่น ผ้าฝ้าย สีธรรมชาติ เป็นต้น และการทอผ้าในลวดลายที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด</p> <p>(๒) หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (โก่งธนูโมเดล) โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ (๒.๑) สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหาร โดยจัดทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน (๒.๒) บริหารจัดการขยะ โดยจัดตั้งธนาคารขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (๒.๓) รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยพร้อมใจใส่ทั้งตำบลฯ” (๒.๔) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การดำเนินงานตามหลักบวร เป็นต้น (๒.๕) เพิ่มพื้นที่ไม้สูง เพื่อเป็นปอดของคนโก่งธนู (๒.๖) สร้างสนามเด็กเล่น สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี</p>	<p>พช./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>และมีกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ และ (๒.๗) มีจิตสาธารณะ โดยแบ่งพื้นที่ดูแลแหล่งน้ำร่วมกับจังหวัดข้างเคียง</p> <p><b>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายอำพล อังคภากรณ์กุล)</b></p> <p>๑) ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินโครงการ เช่น โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการขับเคลื่อนงานผ่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข และมีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ</p> <p><b>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)</b></p> <p>๑) ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะร่วมกันของสมาชิกในหมู่บ้าน ผ่านการคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการต่อยอดกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านผู้นำในพื้นที่ ทั้งนายกองค้การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง และขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ โดยในปัจจุบันตำบลโก่งธนูกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี</p>	<p>พช./สถ./ จังหวัดลพบุรี</p> <p>พช./สถ./ จังหวัดลพบุรี</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.  
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม

